



ราชวิทยาลัย  
จุฬารามณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารามณ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬารามณ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)

ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารามณ์ ราชวิทยาลัยจุฬารามณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬารามณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ คน ดังรายนามต่อไปนี้

๑. นางสาวกนกขวัญ ชูบุญลาภ
๒. นายนิพล ทรายวงศ์

ให้ผู้ผ่านการพิจารณามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารามณ์ ราชวิทยาลัยจุฬารามณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการ ดังนี้

นำส่งเอกสารการสมัครทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬารามณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวจริง พร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด มาในวันสอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เวลา	รายละเอียด	สถานที่
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.	ลงทะเบียน และตรวจร่างกาย	ห้องให้คำปรึกษา ชั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์	ห้องคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์ ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ	ห้องคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ไม่เข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ ตามเวลาที่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาฯ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ สอบสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ การตัดสินใจให้ผู้สมัครเข้าศึกษาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬารัตน์ เนื่องใน โอกาสสมโภชมงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนานักฟิสิกส์การแพทย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ศินัญ เอื้อวรกุล

(ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจรรยา เอื้อวรกุล)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข